

ด่วนที่สุด  
ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑๐/ ๓๑๗๘



สสค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๕9923/65

19 ก.ย. 2565 เวลา 18.48 น



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๑๓๓๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด ที่มีการตั้งสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อมจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ควรให้เว้นที่ว่างห่างจากที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ระบบระบายอากาศ แสง เสียง ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

๒. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในพื้นที่ตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น ผู้ดำเนินกิจการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นและยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกับท้องถิ่นนั้น

๓. ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ฉบับนี้ ลำดับที่ ๘๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือ อัญมณี โดยระบุให้ โรงงานจำพวกที่ ๑ อนุญาตให้ตั้งในที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยได้ ซึ่งโรงงานจำพวกนี้ต้องใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิต จึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้ จึงควรพิจารณา กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับกิจการดังกล่าว และควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุนิ ชาณวิรุกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๓๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iad.law1427@gmail.com